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เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา Frank Azor ผูรวมกอตัง้ Alienware เขารวมงานกับ AMD ในตําแหนง Chief

Architect of Gaming Solution มีหน าที่หลักคือการออกแบบและกําหนดความชัดเจนของนวัตกรรมรวมถึง

กลยุทธผลิตภัณฑเกี่ยวกับเกม โดยใชทรัพยสินทางปัญญาที่ AMD เป็นเจาของลิขสิทธิ ์

แฟรงกรวมงานกับ Alienware ในตําแหนงวิศวกร และตอมาดํารงตําแหนงบริหารดานการขายและการตลาด โดยใช

เวลาสองทศวรรษในการนํา Alienware สูความสําเร็จในวันน้ี หลังจากประสบความสําเร็จในการรวม Alienware เขา

กับ Dell แลว แฟรงกยังคงเดินหน าอยางตอเน่ืองเพื่อทําหน าที่ในตําแหนงรองประธานและผูจัดการทัว่ไปของ Dell

ดูแลแบรนดสินคาและธุรกิจระดับพรีเมี่ยม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ XPS, Alienware และ G-Series

ในระยะแรกที่แฟรงกมารวมงานกับ AMD แฟรงกใชเวลากับการปรับตัวเขากับตําแหนงใหม หลายคนสงสัยวาดวย

ประสบการณดานเกมที่ยาวนาน แฟรงกจะมีแผนอะไรบางสําหรับ AMD และบทบาทใหมของเขาใน AMD จะเปลี่ยน

แผนกผลิตภัณฑและเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกมของ AMD ไปอยางไร หลังจากที่หาเวลาสนทนากับแฟรงก เขาไดพูด

คุยถึงตําแหนงใหมน้ีวามีความหมายสําหรับเขาอยางไร ทําไมเขาถึงรูสึกวาตองมีการเปลี่ยนแปลง อะไรคือสิ่งที่มี

ความหมายสําหรับบริษทั และความคาดหวังสําหรับอนาคตของผลิตภัณฑและเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกมของ AMD

หลังจากทํางานมา 21 ปีที่ Alienware ทําไมตองเป็น AMD และตองเป็นตอนน้ี

ผมเชื่อวาผมไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลอยางมากตออุตสาหกรรมฮารดแวรที่เกี่ยวกับ PC Gaming ดวยการ

ทํางานรวมกับ System Integrator ทัง้ที่ Alienware ตอนยังเป็นบริษทัเอกเทศ และตอมาในฐานะ OEM ที่ Dell

หลังจากที่ Dell ซื้อ Alienware

ผมมีความคิดที่ยิ่งใหญ และความคิดน้ีจะเป็นจริงไดขึ้นกับบริษทัที่เป็นเจาของ Ecosystem ดานทรัพยสินทางปัญญา

(IP) แบบครบวงจรทัง้ CPUs, GPUs, APUs, ชิปเซ็ตและซอฟตแวร AMD เป็นเพียงบริษทัเดียวที่จะตอบโจทยน้ี ที่

มี IP ประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันที่เป็นหัวใจสําคัญดานการออกแบบ สามารถนําไปใชไดกับทุกสวนของฮารดแวรดาน

เกม ประกอบดวยคอมพิวเตอร, เครื่องเกมคอนโซล, เกมบนระบบคลาวด และบนโทรศัพทมือถือ

ทีมงานที่ AMD เปิดโอกาสใหผมมองเห็นภาพอุตสาหกรรมและผลประโยชนที่พวกเขาจะนําไปใหกับเหลานักเลน

เกม และพวกเขาทําใหผมนําเสนอสิ่งเหลาน้ีได มันเป็นโอกาสพิเศษสําหรับพวกเราทุกคน และเหนือสิ่งอื่นใดสําหรับ

เหลาเกมเมอรที่ลวนทราบดีวา AMD ในฐานะผูใหบริการดานเทคโนโลยีนําเสนอสิ่งที่ยอดเยี่ยมน้ีใหกับพวกเขา และ

ผมแทบทนรอไมไดที่จะนําเสนอใหพวกเขาเห็นถึงผลงานชิน้ตอไปที่เรากําลังทําอยู
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Chief Architect of Gaming Solutions เป็นตําแหนงที่มีเอกลักษณ – มีที่มาจากไหน? และหมายถึงอะไรในแง

ของงานที่คุณจะตองทํา?

บทบาทหน าที่ของผมที่ AMD และตอวงการเกมเป็นงานที่มีความเฉพาะ และเป็นครัง้แรกที่มีตําแหนงน้ีในหลาก

หลายบริบทดวยเหตุผลนานาประการ ในเบื้องตนเราไมชัดเจนวาควรเป็นตําแหนงอะไร แตในที่สุดเราก็ตัดสินใจวา

เป็นตําแหนง Chief Architect of Gaming Solutions

บทบาทสําคัญของ Chief Architect of Gaming Solutions คือดูแลลิขสิทธิ ์ดานทรัพยสินทางปัญญาที่เป็นขอมูลลับ

ของ AMD ดังนัน้ผมจึงไมสามารถบอกรายละเอียดไดมากนัก ผมบอกไดเพียงวา คุณคาดหวังไดเลยวา สิ่งสําคัญที่

สุด และทุกสิ่งที่ทีมผมที ่AMD และผมจะทําเพื่อพลิกโฉมและสรางสรรคเพื่อใหตอบสนองความตองการของเกมเม

อรเป็นอันดับแรก

วิสัยทัศนของคุณสําหรับ AMD Gaming คืออะไร?

สิ่งที่ผมสามารถบอกไดในขณะน้ี คือไมมีบริษทัใดที่ทุมเทใหกับผูเลนเกมมากไปกวา AMD

AMD ทุมเทใหกับระบบตางๆ ดานเกมมิ่งมากกวาบริษทัอื่นๆ ในอุตสาหกรรม – คุณจะเห็นไดจากธุรกิจเครื่องเกม

คอนโซล, คอมพิวเตอร, เกมบนระบบคลาวด รวมถึงขอตกลงลาสุดของเราที่ประกาศกับ Samsung เพื่อกาวเขาสู

เกมบนมือถือตอไป

AMD มีความโดดเดนในฐานะที่เป็นผูม ีIP Ecosystem ที่ครอบคลุมที่สุดและดึงดูดใจเหลาผูเลนเกมอยางมาก และ

เป็นเพียงบริษทัเดียวที่ใหบริการดาน IP การเลนเกมทุกรูปแบบที่เรารูจักในปัจจุบัน จึงทําใหเรามีโอกาสไรขีดจํากัด

ในการพัฒนาประสบการณดานการเลนเกมผานชุดเครื่องมือที่บริษทัอื่นไมมี

วิสัยทัศนของผม คือการใชประโยชนจากความสําเร็จและนําทรัพยสินทางปัญญาทัง้หมดที่ AMD เป็นเจาของมาชวย

ใหอุตสาหกรรมเกมเติบโตผานนวัตกรรมที่มีเพียง AMD เทานัน้ที่จะสงมอบใหกับเหลาผูเลนเกมได

มีอะไรบางที่ทําใหคุณตื่นเตนเป็นพิเศษในการเริ่มตนบทบาทใหมของคุณ?

สิ่งที่ยากที่สุดของผมในการตัดสินใจรวมงานกับ AMD คือการที่ผมตองทิง้ครอบครัวของผมที่ Alienware และ Dell

พวกเราทุกคนที่นัน่ผานชวงเวลาอันเหลือเชื่อและการประสบความสําเร็จรวมกันอยางยาวนาน และพวกเขาก็เป็นทีม

ที่สุดยอดเหลือเชื่อจริงๆ

ผมเคยวิตกวา เมื่อมาที่ AMD ผมอาจจะไมพบครอบครัวแบบเดียวกับที่ Alienware and Dell แตเพียงไมกี่สัปดาห

ที่ผมมาอยูที่น่ี ก็พบวาผมกังวลไปโดยใชเหตุ ทีมงาน AMD สุดยอดมากๆ เพื่อนรวมงานเจงและฉลาดสุดๆ พวกเขา

ตองการที่จะชนะและเต็มใจทํางานหนักอยางชาญฉลาดและนานเทาที่จําเป็นตองทํา สิ่งเหลาน้ีลวนเป็นวัฒนธรรมใน



การทํางานที่ผมคุนเคยดี และผมยินดีมากที่ไดพบและไดรับการตอนรับเป็นอยางดีที่น่ี

คุณสามารถบอกเราถึงโครงการปัจจุบันที่กําลังทําอยูไดหรือไมวามีอะไรบาง? พอจะแบงปันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน

เร็วๆ น้ีใหทราบไดไหม?

ผมเพิ่งเริ่มงานไดไมกี่สัปดาห ผมใชเวลาสวนใหญขณะน้ีพยายามเรียนรูใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งเทาที่ทราบมัน

จะเป็นโครงการที่นาตื่นเตนที่อยูในระหวางการพัฒนา รวมไปถึงโครงการที่เราไดประกาศความรวมมือกับพันธมิตร

เชน Microsoft, Sony, และ Google ไปแลวและที่ยังไมไดประกาศออกมา ซึ่งลวนแลวแตยอดเยี่ยมทัง้สิน้

การไดทํางานกับบริษทัและผูคนที่สุดยอดอยางน้ี ผมถือเป็นสิทธิพิเศษที่เหลือเชื่อและมันก็เกินความคาดหมาย

ทัง้หมดของผมจริงๆ

คุณจะนําความรูและประสบการณกอนหน าน้ีมาใชกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยูตอนน้ีอยางไร?

ผมกําลังเรียนรูวาการออกแบบและพัฒนาชิน้สวนซิลิคอนและซอฟตแวรดานการสนับสนุนตางๆ นัน้เป็นเรื่องที่ซับ

ซอนและยากมากๆ ในฐานะที่ทํางานดานชิน้สวนซิลิคอนมาโดยตลอดจนถึงตอนน้ี ผมไมเคยรูสึกยินดีเทากับสิ่งที่ผม

ไดเรียนรูเบื้องหลังอยูขณะน้ี

การมีทีมที่มีความสามารถพิเศษ ที่ทํางานหนักและชาญฉลาดเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆ ดังนัน้ ตอนน้ีผมก็แคฟัง

และเรียนรูใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ทุกวันที่ผมกลับบานพรอมดวยความรูสึกสนุกไปกับสิ่งที่ผมเรียนรูในขณะ

เดียวกันก็จะรูสึกคลายจะปวดหัวจากขอมูลใหมๆ ที่ผมไดรับ

ผมรักที่จะเรียนรูมันนะ และผมกําลังเรียนรูอะไรตอมิอะไรเต็มไปหมด

ในฐานะที่คุณเป็นนักเลนเกมตัวยง ตอนน้ีคุณกําลังเลนเกมอะไรอยู?

ในชวงสองสามสัปดาหที่ผานมา ผมไมไดเลนเกมอะไรมากนัก เพราะวากําลังอยูในชวงเปลี่ยนงานใหม แตผมสัญญา

กับลูกๆ ไวแลววาเราจะเลน Fortnite กันในชวงสุดสัปดาหน้ี

นอกจากนัน้ ผมเลน Cities Skyline มันเกาแลวละ แตเป็นหน่ึงในเกมโปรดของผมเลย ผมตื่นเตนกับเกม Age of

Empires 4 มากๆ ตอนน้ีผมเลยเอาเกม Age of Empires 3 มาเลนรอตอนรับ Age of Empires 4

ระบบ Ecosystem แบบครบวงจรที่ชวยใหคูคาสามารถสรางระบบของ AMD ที่มีประสิทธิภาพสูงไดอยางสมบูรณ

และจะมีแตสิ่งที่ดีขึ้นสําหรับผูเลนเกมที่ใชผลิตภัณฑของ AMD วัฒนธรรมการทํางานเป็นทีมที่แข็งแกรง จะชวย

ผลักดันเทคโนโลยีใหมๆ และนวัตกรรม ของฝายพัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยวกับการเลนเกมของ AMD การมีแฟรงกมา

กุมบังเหียนการบริหารในเวลาน้ี อนาคตของแผนกน้ี ยอมสดใสเจิดจาอยางแนนอน


